



ที่ นน ๐๐๒๓.๒ / ว ๒๒๗๘

ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน ๐๐๒๓.๒/ว ๘๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒. หนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๐๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๐ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้จังหวัดตรวจสอบบัญชีตำแหน่งว่างที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล และหากส่งคำร้องแล้วจะต้องบรรจุและแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งที่ร้องขอจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติแจ้งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่าง ๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี) ให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสอบหรือขอให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่ยังไม่มีการสอบแข่งขันได้ไปบรรจุและแต่งตั้ง รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างและยังไม่เคยขอให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. หากประสงค์ดำเนินการสรรหาในตำแหน่งที่นอกเหนือจากตำแหน่งในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่างๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี) โดยการรับโอน ย้าย หรือสอบเปลี่ยนสายงาน ให้สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด แล้วแต่กรณี

๒. หากประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่ว่าง ให้จัดส่งแบบคำร้องให้จังหวัดน่าน จำนวน ๒ ชุด ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ พร้อมทั้งระบุชื่อตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่ประสงค์ให้สอบแข่งขัน เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน โดยเมื่อร้องขอให้สอบแข่งขันแล้วให้ส่งวนอัตรากำลังที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เท่านั้น

๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีตำแหน่งว่างภายหลังระยะเวลาที่คณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐) สามารถขอใช้บัญชี หรือรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งในตำแหน่งว่าง โดยให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ และ รวบรวมรายชื่อส่งให้จังหวัดน่าน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอแจ้ห่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรกิตติ ศรีทิพากร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๕๗๑-๖๓๘๕



ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๐

กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อถิ่น จ.ฉะเชิงเทรา
เลขที่
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
คน

สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒. หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งต่างๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบคำร้องให้ กสด. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบสำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างของ อบท.ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้รายงานกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสด.) ดำเนินการสอบแข่งขันหรือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสด. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่าง นั้น

ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสด.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติให้แจ้งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งต่างๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ให้จังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ได้ขอให้ กสด. ดำเนินการสอบหรือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสด. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ยังไม่มีการสอบแข่งขันได้ไปบรรจุและแต่งตั้ง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างและยังไม่เคยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์จะดำเนินการสรรหาในตำแหน่งที่นอกเหนือจากตำแหน่งใน “บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งต่างๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยการรับโอน ย้าย หรือสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน (จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ) ให้สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี

๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ประสงค์จะดำเนินการสรรหาตามข้อ ๑. โดยประสงค์ให้ กสด. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่ว่างให้จัดส่ง “คำร้องให้ กสด. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน” โดยให้ระบุชื่อตำแหน่ง (กรณีเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ระบุสาขาวิชาเอกที่ต้องการด้วย) เลขที่ตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่ประสงค์ให้ กสด. ดำเนินการสอบแข่งขันตามแบบคำร้องขอฯ ให้จังหวัด จำนวน ๒ ชุด (เก็บไว้ที่จังหวัด ๑ ชุด ส่งให้ กสด. ๑ ชุด) และให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของทั้งจังหวัดตามแบบสำรวจข้อมูลฯ และแบบคำร้องขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

/โดยองค์กรปกครอง...